

Số: /BC-UBND

*Hoàng Phụ, ngày tháng 02 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2022**

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND, ngày 01/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số KH/UBND, Ngày tháng năm của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa về tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/03) hàng năm.

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa về tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Phụ báo cáo kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2022 như sau:

### **Phần thứ nhất**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN NĂM 2022**

##### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

- Hoàng Phụ là xã biên giới ven biển của huyện Hoàng Hóa, với diện tích tự nhiên 900,43 ha, có mật độ dân số đông, là địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của huyện.

Trong những năm qua với nguồn lực đầu tư của trên với nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng an ninh khu vực biên giới biển, cùng với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đoàn kết gắn bó của các tầng lớp nhân dân, cơ sở hạ tầng đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc; kinh tế, xã hội, văn hóa phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố, tạo ra thế trận Quốc phòng toàn dân, thế trận An ninh nhân dân gắn với thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Tuy nhiên, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ nhân dân khu vực biên giới của xã vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động vượt biên trái phép sang Trung Quốc của một số lao động địa phương, sử dụng thuốc nổ, xung kích điện đánh bắt hải sản, hoạt động của các loại tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp.... Thiên tai, dịch bệnh gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, đời sống nhân dân, là năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Những yếu tố trên đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

## **II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI**

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt Quyết định số 16/QĐ-HĐBT ngày 22/02/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Trên cơ sở các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch về tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/03) hàng năm, đã triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn xã.

- UBND xã đã hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng quán triệt, xây dựng kế hoạch, phát động xây dựng các mô hình tham gia phong trào tự quản an ninh trật tự ở các thôn, bến bãi an toàn, tàu thuyền an toàn...

- Phối hợp với đồn Biên phòng Hoàng Trường, Trạm Biên phòng Lạch Hới triển khai thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, ký kết, bổ sung các chương trình phối hợp hoạt động công tác với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Định kỳ đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên vùng biển được cho phép hoạt động”.

- Lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong địa bàn xã với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới**

- Đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật, các điều ước thỏa thuận quốc tế, đề án có liên quan đến vấn đề biển đảo

Tổ quốc của Nhà nước như: Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982; Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ, Nghị định 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật thủy sản; Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới, biển đảo. Phối hợp với trung tâm tìm kiếm và hỗ trợ Hàng hải Việt Nam tuyên truyền về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các chủ phương tiện tàu cá. Đồng thời, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, nhất là trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

- Các ngành, đoàn thể đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống tội phạm, hòa giải các tranh chấp phát sinh trong dân cư, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân trên địa bàn biên giới biển. Phát huy có hiệu quả vai trò đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ. Góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nắm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, truyền đạo trái pháp luật.

- Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện truyền thanh,.. Tích cực tuyên truyền các gương điển hình, cách làm hay tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

- Tuyên truyền thông qua các hình thức giáo dục, học tập thông qua tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên môi trường, lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật, các điều ước thỏa thuận quốc tế về biên giới đã ký kết với các nước có liên quan, các kỹ năng phương pháp tiến hành cho các tập thể, hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản. Thường xuyên tiến hành giao lưu, tọa đàm, học hỏi kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị nhân rộng mô hình, cách làm hay tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

- Kết quả công tác tuyên truyền:

+ Đã chỉ đạo phối hợp tổ chức tuyên truyền được 04 buổi/ 850 lượt người dân và cán bộ tham gia; Chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể và các thôn tổ chức 21 buổi họp dân/07 thôn với trên 2000 lượt người tham gia, qua đó phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, tố giác tội phạm, tham gia đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho các chủ phương tiện tàu cá tuân thủ pháp luật khi khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển.

+ Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan được nâng lên. Chú trọng lồng ghép các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến nhận thức của nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của chủ quyền, biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo, sách lược của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nâng cao ý thức, lòng tự hào dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, thấy rõ trách nhiệm đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng BDBP duy trì tốt an ninh trật tự, phát huy tốt vai trò đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các phong trào của địa phương, gắn phát triển kinh tế, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

## **2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển**

- Trong năm qua, cấp ủy chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, Đoàn Biên phòng Hoàng Trường, Trạm Biên phòng và các lực lượng có liên quan trên địa bàn xã luôn tích cực chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn, phương thức hoạt động của địch, các loại đối tượng; tâm tư tình cảm của quần chúng nhân dân... qua đó đề ra chủ trương, biện pháp trong đấu tranh với các loại tội phạm. Các lực lượng chuyên trách làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình trên biển. Tập trung nắm rõ hoạt động xâm phạm chủ quyền, lấn áp, tranh chấp ngư trường vùng biển, hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản của tàu thuyền nước ngoài. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị,

công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xâm phạm an ninh trật tự khu vực biên giới biển có nhiều chuyên viên tích cực. xử lý nghiêm các phương tiện không đảm bảo thủ tục giấy tờ, trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát khi hoạt động trên biển

- Lực lượng Công an, Biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, duy trì và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp theo nghị định 03/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai nhiều biện pháp để nắm chắc tình hình, trao đổi, thống nhất phương án đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên địa bàn; phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, qua đó đã cung cấp nhiều tin tức có giá trị phục vụ hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

- UBND xã đã chủ động phối hợp với Đoàn Biên phòng Hoàng Trường và các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch bảo vệ địa bàn, biên giới và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới; tổ chức tuần tra kiểm soát biên giới; Duy trì, đảm bảo ANTT tại khu vực Bãi Ngao xã Hoàng Phụ sau khi tổ chức giải tỏa và tình hình An ninh trên biển. Phối hợp làn tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ... nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ về huy động nhân lực tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, sẵn sàng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự trên vùng biển nước ta, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền khi có tình huống. Phát huy hiệu quả các tổ “Tàu thuyền an toàn” hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình khai thác thủy sản trên biển, ngư dân đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều tin tức có giá trị về các hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo của tàu thuyền nước ngoài, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền của các thế lực phản động, xuyên tạc chủ quyền vùng biển nước ta. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển, tích cực đấu tranh chống các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sử dụng thuốc nổ, xung kích điện khai thác thủy hải sản...

**3. Xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, toàn diện, tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội địa phương**

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức chính trị các đoàn thể ở cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả, gắn đánh giá hiệu quả hoạt động với kết quả công việc. Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung các văn bản của trên về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện và thực hiện QCDC ở cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tham gia các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... đóng góp vật chất và tham gia ngày công trong giúp địa phương xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; UBND xã tổ chức g thực hiện chương trình “hãy làm sạch biển” qua đó có 15 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh, lực lượng vũ trang trên địa bàn trong đó có đồn Biên phòng Hoàng Trường, Trạm Biên phòng Lạch Hới chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình phong trào của địa phương, công tác xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm còn 1,08%...

Với sự quan tâm đầu tư kinh phí của cấp trên và nguồn lực hỗ trợ của các cấp, cơ sở vật chất hạ tầng, công trình quốc phòng bảo vệ biên giới được củng cố, sửa chữa, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm qua cùng với các nguồn lực đầu tư của cấp trên, với sự huy động nguồn lực chính quyền và các tầng lớp nhân dân cơ sở hạ tầng chuyển biến ngày càng tích cực, đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế hộ gia đình, sản xuất kinh doanh giỏi nhiều tấm gương sáng trong làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu. Cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ kinh doanh cho người dân.

#### **4. Xây dựng Bộ đội Biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.**

Cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phối hợp, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng

Hoàng Trường, Trạm Biên phòng Lạch Hới và các lực lượng khu vực biên giới, động viên nhân dân, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn có nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo quê hương. Hằng năm đều dành một phần ngân sách thăm hỏi, tặng quà cho các lực lượng đang bảo vệ biên giới.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

#### **1. Đánh giá chung**

##### **a. Ưu điểm**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tổ chức chặt chẽ, do đó việc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, các lực lượng và nhân dân đã được nâng lên. Việc phối hợp giữa Đoàn Biên phòng Hoàng Trường với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tham gia đã được phát huy, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. An ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được phát huy và duy trì có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, các cá nhân điển hình tiên tiến đã và đang phát huy vai trò tích cực trong phong trào vận động quần chúng nhân dân, tự giác tham gia bảo đảm an ninh trật tự biên giới, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả đạt được góp phần quan trọng, trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới khu vực biên giới, vùng biển.

##### **b. Hạn chế và nguyên nhân**

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” có mặt còn hạn chế, chưa thực sự tạo được phong trào sâu rộng trong cán bộ và quần chúng nhân dân.

- Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng có liên quan có thời điểm chưa chặt chẽ, một số hoạt động còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giữa các lực lượng có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả có mặt chưa cao. Hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn sinh động.

## **2. Bài học kinh nghiệm**

- Phải tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới. Việc triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền, trong đó lực lượng BDBP phải phát huy tốt vai trò nòng cốt.

- Nâng cao chất lượng công tác phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các lực lượng có liên quan

- Chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác vận động quần chúng.

- Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc xã trong công tác tổ chức, động viên các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các nội dung “Ngày hội Biên phòng toàn dân”.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN "NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN"**

**1.** Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia theo phương châm “Mỗi người dân biên giới là một chiến sĩ Biên phòng”, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình thực hiện trong thực hiện Chỉ thị 01 gắn với “Ngày Biên phòng toàn dân” như “Tổ tàu thuyền an toàn”; “Tổ tự quản an ninh trật tự”...phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ.

**2.** Tích cực tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới. Làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản liên quan bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia khu vực biên giới biển.

**3.** Tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

**4.** Phát huy vai trò của lực lượng BDBP, Mặt trận Tổ quốc xã trong công tác tham mưu, phối hợp với các ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, thông qua đó phát động toàn dân, các cấp các ngành luôn hướng về biên giới, ven biển, có trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự vùng ven biển.

**5.** Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi ủng hộ, giúp đỡ cả về tinh thần và vật



chất, động viên cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Hoàng Trường yên tâm gắn bó với biên giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

#### **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

**1.** Đề nghị cấp có thẩm quyền tăng cường đầu tư vật chất, trang bị phương tiện cho các lực lượng tham gia công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

**2.** Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển KTXH, xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực biên giới biển./.

*Nơi nhận:*

- Ban Chỉ huy BDBP huyện (để b/c)
- BTV Đảng ủy – TT HĐND xã (b/c);
- Đồn BP Hoàng Trường (T/h);
- Các trường học (T/h);
- Các thôn (T/h);
- Lưu:

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Bình**